



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้อีก <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

โอลิมปิกวิชาการ

โดย ข่าวสด วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2550 02:01 น.

คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ

ดลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

สังคมเริ่มมีคำถามถึงกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแผนดูแล รักษากลุ่มเยาวชนที่ผ่านเวทีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งถือว่าการแข่งขันความรู้ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรือเวทีโอลิมปิกวิชาการทุกปีในสาขาต่างๆ ได้อย่างไร

แม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชนะในการแข่ง แต่ต่างมีโอกาสเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติ ผ่านกระบวนการต่างๆ ถือว่าเป็นคนเก่ง ส่วนผู้ประสบความสำเร็จที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง คงไม่ต้องพูดถึง

จะว่าไปแล้ว ทุกครั้งที่เยาวชนไทยได้เหรียญจากการแข่งโอลิมปิกวิชาการ แสดงว่าเยาวชนไทยไม่ธรรมดา มีสมรรถนะชั้นเลิศ สามารถสู้กับเยาวชนของทุกประเทศในโลกนี้ได้แน่นอน

แต่น่าเสียดายว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้มีแผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ เพื่อผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นผู้นำในศาสตร์ที่ต่างคนต่างมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว ในระยะยาวเพียงไม่กี่ปีข้างหน้า เชื่อว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะสามารถทำงานระดับสมองของหน่วยงานทดแทนคนเก่าๆที่ต้องปลดระวางไปได้แน่นอน

ฟัง ผอ.พูลศักดิ์ เทศนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หนึ่งในผู้ที่เฝ้ามองกลุ่มเยาวชนโอลิมปิกวิชาการ แสดงความเป็นห่วงว่า ทิศทางคนเยาวชนกลุ่มนี้ไม่อาจทำอะไรได้มากกว่ากลับมาแล้วเรียนต่อและสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำงานตามสายงานที่เลือกเรียน บางคนเป็นแพทย์ วิศวหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

และบางคนรับเป็นติวเตอร์ เปิดโรงเรียนติววิชา ประกาศตัวว่าเคยผ่านเวทีโอลิมปิกวิชาการ ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ อาจถูกประเทศที่พัฒนาซื้อตัวไปก็ได้

อย่างไรก็ตาม มีคำถามว่า เหรียญโอลิมปิกวิชาการต่างๆที่ทีมเยาวชนไทย ได้แต่ละครั้งนั้น เป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานวัดในความสำเร็จระบบการศึกษาของประเทศไทยในภาพรวมใช่หรือไม่ หรือเป็นเพียงความสำเร็จเฉพาะหน้าของเหล่าเยาวชนคนเก่งดังกล่าว

เรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นผู้ตอบได้ดีที่สุด

หน้า 25

